



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

KỶ HỌP THỨ HAI, QUỐC HỘI KHÓA XV Thảo luận công tác phòng, chống tội phạm và dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến



Đổng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh dự phiên thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 24/10, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Dự họp tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện một số sở, ngành.

Tại phiên thảo luận đã có 42 lượt ý kiến phát biểu, 1 ý kiến tranh luận. Các đại biểu cơ bản

tán thành với những nội dung đã nêu trong các báo cáo. Các ý kiến nêu rõ: Năm 2020 và 9 tháng năm 2021, đất nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể và nhân dân đã triển khai thực hiện rất nhiều hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng và đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần phân tích, làm rõ những số liệu trên cơ sở so sánh với năm trước, từ đó xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan để đánh giá thực chất hơn những kết quả đạt được, có giải pháp phù hợp nhằm hạn chế tối đa các tổn tại, hạn chế đã chỉ ra. Các đại biểu bày tỏ lo lắng trước sự gia tăng của một số loại tội phạm như mại dâm, ma túy,

an ninh mạng... để nghị làm tốt việc giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi người, nhất là với thanh thiếu niên; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng, tham ô. Các đại biểu cũng đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát các vấn đề cử tri, xã hội quan tâm về mua bán trang thiết bị y tế, đầu thầu các dự án lớn, vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Các đại biểu ở bàn tán thành sự cần thiết tổ chức phiên tòa trực tuyến nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của tòa án trong công tác xét xử, cụ thể hóa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xét xử, hướng tới xây dựng tòa án điện tử ở nước ta. Các đại biểu tập trung thảo luận về phạm vi, các nguyên tắc cơ bản của phiên tòa trực tuyến, cho rằng việc ban hành Nghị quyết phải bảo

đảm thực hiện đúng các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp và xây dựng xã hội số; bảo đảm quyền con người, tính nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng. Các đại biểu đề nghị Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức phiên tòa trực tuyến sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm mới tổ chức trong cả nước. Ngành Tòa án phải bảo đảm cơ sở vật chất đồng bộ, có hướng dẫn cụ thể để tổ chức phiên tòa trực tuyến hiệu quả.

Tại phiên họp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ đã phát biểu tiếp thu ý kiến, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trí tuệ vào các báo cáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chuyển bản gốc băng ghi âm, báo cáo tổng hợp đến các cơ quan để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trong tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, nghiêm túc nghiên cứu ý kiến của các đại biểu để đưa vào các nghị quyết có liên quan. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan tiếp thu, chính lý để hoàn thiện dự thảo nghị quyết, có báo cáo tiếp thu, giải trình đầy đủ trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết vào cuối kỳ họp.

THU HIỀN

Các địa phương tiếp tục nâng cao cảnh giác, không để dịch bùng phát trên địa bàn

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế tại hội nghị trực tuyến kiểm điểm, đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với các điểm cầu

tại các tỉnh, thành phố trên cả nước chiều ngày 24/10. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP, đến nay, 30 tỉnh, thành phố đã ban hành kế

hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; nhiều địa phương đã có các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch, hoạt động sản xuất, giao thông... Theo phân loại cấp độ dịch, ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp), cả nước hiện có 26 tỉnh, thành phố, 372 huyện, thành phố, thị xã, 6.946

(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH



Đổng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Tại Trường Tiểu học và THCS Thanh Phú, xã Việt Hùng (Vũ Thư), Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021.

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 được phát động trên phạm vi toàn cầu nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu. Để hưởng ứng Chiến

dịch một cách thiết thực, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến người dân; thường xuyên phát động phong trào thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thu gom, thu hồi các bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng. Tập trung giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường

lớn, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tặng 40 thùng đựng rác các loại, 20 ghế đá cho nhà trường. Sau lễ ra quân, các đại biểu đã trồng cây xanh trong khuôn viên Trường Tiểu học và THCS Thanh Phú.

MINH NGUYỆT

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 24/10

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 24/10, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 244,2 triệu người, trong đó hơn 4,96 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 24/10, cả nước ghi nhận thêm 4.045 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 4.028 ca trong nước và 17 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 888.940 ca nhiễm Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 72,9 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.314 bệnh nhân. Hiện 805.978/888.940 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Tại Thái Bình, ngày 24/10, ghi nhận 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới từ khu vực miền Nam về và đã được cách ly tập trung ngay.

Toàn tỉnh hiện có 124 trường hợp F1 và 171 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Thái Bình đã xét nghiệm 956 mẫu, trong đó 902 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 54 mẫu test nhanh.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch tính từ ngày 12/10 đến nay là 8.620 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị 25 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.502 trường hợp, trong đó 1.451 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 72 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 24/10, Thái Bình đã thực hiện tiêm 698.460 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

THÀNH PHỐ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ TIÊM VẮC-XIN PHÒNG COVID-19
(Xem trang 3)

Nhân viên y tế khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin cho người dân.